

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับ	แผนกวิชาการบัญชี	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวอังศุมา แผลตสูงเนิน	รายงานผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม		
๒	นางสาวสายพิน แนบสนิทวงศ์	การใช้สื่อมัลติมีเดียการบัญชีเบื้องต้น๒ ชั้นปวส. ๒		
๓	นางสาวพิไลวรรณ เหมื่อยไธสง	ศึกษาปัญหาการวิเคราะห์การปรับปรุงบัญชีของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑		
๔	นางสาววรรติกุล เหล่าธรรมยิ่งยง	การแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้าเบื้องต้นผิดของนักเรียนโดยวิธีอธิบายใหม่และสอบซ้ำของนักเรียนชั้นปวช.๑		

ลำดับ	แผนกวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวชลกิตติ ว่องวิทยา	การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ การไม่ส่งงาน รายวิชา โครงการ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาการตลาด		
๒	นางปรารธนา ดวงแก้ว	การศึกษาความพึงใจในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ปวส.๒		
๓	นางสาวสุภาภร ลัมวิเชียร	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.๑		
๔	นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช..๓ สาขางานการขาย		
๕	นางสาวณธษา พระเสมา	การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ PowerPoint วิชาการขาย ๑ ระดับชั้น ปวช.๑		

ลำดับ	แผนกวิชาการจัดการทั่วไป	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางเอี่ยมจิตร กลั่นจัตรัส	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๑ เรื่องการไม่ส่งงาน/ไม่ส่งการบ้าน		
๒	นางสาวขวัญเรือน อุดมนาม	การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต		
๓	นางสาวประภัสสร อูยวัฒนากุล	การพัฒนาทักษะการพิมพ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้แบบฝึกพิมพ์คำศัพท์เฉพาะคำยาก รายวิชาพิมพ์อังกฤษ		

๔	นางสาวปนัดดา อุดงศิริเทพ	ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่มีต่อสื่อการเรียน E-book		
๕	นางสาวศิริพร สุขรุ่งเรือง			
๖	นางสาวนวิรัตน์ มวมขุนทด	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเรียนให้มีวิจัยและความรับผิดชอบ		

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับ	แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวอมรรัตน์ คมนามูล	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
๒	นางวรินธรณ์ ระวังทรัพย์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.๒		
๓	นางสาวสุวิมล เอ็นดู	หลักพื้นฐานการออกแบบสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒		
๔	นายวรพงษ์ พรหมคำ	การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนวิชาการระบบฐานข้อมูล		

ลำดับ	แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวอนูรัตน์ ผลนา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม		
๒	นางสาววลิตา ขวลิต	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ ๒		
๓	นายธนภณ สุภาโชติอังคณา	การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีปัญหาเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาการโรงแรมและบริการ		
๔	นายสมศักดิ์ สุขจิต	หลักการจัดดอกไม้้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ		

ลำดับ	แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ

๑	นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวนรณก	การปรับพฤติกรรมการกล้าแสดงออกการเป็นมัคคุเทศก์ของนักเรียนชั้น ปวช.๓		
๒	นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาศิลปะการให้บริการของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่๒		

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับ	แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นายเชิดชู พนมณีนี	การชมเชยและให้รางวัลเพื่อมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒		
๒	นายธนากร จันทน์นามล	การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี		
๓	นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี	การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ นักศึกษากระดับชั้น ปวส.๑		
๔	นางจิรนนท์ ดุลยดิตรรม	วิจัยการสอนคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์		
๕	นางสาววรัญญา พงษ์เดชภณ	การแก้ปัญหาการเรียนรู้อังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรปีที่ ๑		
๖	นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร	การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาการโรงแรม		
๗	นางสาวจุฬารัตน์ เรืองกล้า	การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ในการแก้ปัญหาเรียนไม่ทันเพื่อนโดยใช้บัตรคำของนักเรียน		
๘	Miss Din Malacad	A research compilation of thai vocational syudent s prepatation towards ASEAN Ccoounity		
๙	Miss Sun Jing	Learning materials errors in Chinese.		

